
Ég er einn af mörgum sem neyddist til að flytja út fyrir höfuðborgarsvæðið vegna ástandsins á 
húsnæðismarkaði þar. Erfitt hefur reynst að finna vinnu við hæfi á suðurnesjum og neyðist ég því til að 
vinna á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi kostnaði.

Ef áform um veggjöld ná fram að færa kemur kostnaður við það eitt að komast til vinnu verða það hár að 
forsendur mínar til að búa og stunda vinnu hér á landi bresta.

Þar að auki eru þetta hrein og klár svik við kjósendur Sigurðar Inga sem halaði inn verulegum fjölda atkvæða 
með andstöðu sinni gegn veggjöldum sem hann talar nú fyrir.

Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta Umhverfis- 
og samgöngunefndar
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